
sþ. 541. Fyrirspurn [248. mál]
til sjávarútvegsráðherra um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins.

Frá Þórði Skúlasyni.

1. Hvað veldur því að ekki hafa verið greiddar verðbætur úr Verðjöfnunarsjóði fiskiðnað-
arins á rækju og hörpuskel með tilliti til verðlækkana á þessum afurðum og bágrar
afkomu greinanna á sl. ári?

2. Hyggst ríkisstjórnin beita sér fyrir endurskoðun á lögum og starfsemi sjóðsins á
næstunni?


